



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘



ผู้บริหาร มรพส. ร่วมกิจกรรมเสวนาสამัคคี “กาแพยามเ้า จังหวัดพิษณุโลก”



เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสამัคคี “กาแพยามเ้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมเสวนาสามัคคี กาแพยามเ้า เป็นครั้งแรก หลังจากที่มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับกิจกรรมกาแพยามเ้าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะหารือขอราชการ โดยเน้นการนำเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน และยังถือเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนาสามัคคี กาแพยามเ้า จังหวัดพิษณุโลกในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลกรับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

หน่วยงานภายใน มรพส. จัดสถานที่ลงนามแสดงความไว้อาลัยฯ ในหลวง ร.๙



หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดสถานที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) พร้อมด้วยโต๊ะลงนามถวายความอาลัย เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

สทว. ประกาศเลื่อนการจัดงาน “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ในช่วงถวายความอาลัย



ตามที่ มรพส. โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานศิลป-วัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ในวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น ขอประกาศเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย อีกทั้ง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง งดการจัดงานรื่นเริง ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน หากมีกำหนดการจัดงาน “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ศูนย์ IT มรพส. เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การสร้างปฏิทินนัดหมาย / ปฏิทินกิจกรรม ด้วย Google Calendar

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ดำเนินการจัดทำปฏิทินออนไลน์เพื่อใช้ในการแจ้งกำหนดการภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการทับซ้อนของตารางกำหนดการ ทั้งนี้จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างปฏิทินนัดหมาย / ปฏิทินกิจกรรมด้วย Google Calendar ขึ้น เพื่อบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย ในวันที่ พุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนางานให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง ในการเข้าดูรายละเอียด และพิจารณาการตัดสินใจตารางกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป ซึ่งหน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าอบรมฯ ได้ผ่าน <http://bit.ly/psru-calendar> ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน ๙๔๐๔

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์